

XÂY DỰNG ĐẢNG

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân tổ 1, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường tỉnh 454.

Với hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn đặt ra hiện nay, Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" được kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban hành Đề án số 05 là cần thiết và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận hiện nay. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc, nhận diện khách quan về thực trạng công tác dân vận thời gian qua, đặc biệt là thăng trầm chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ, sát hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh, tình hình hiện nay. Vì vậy, khi triển khai thực hiện Đề án sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình

các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong tổ chức triển khai thực hiện cũng như trong quá trình kiểm tra, đánh giá. Cụ thể như một số mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025: 100% thôn, tổ dân phố xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự; 100% thôn, tổ dân phố xây dựng và duy trì tổ hòa giải ở cơ sở; 90% trở lên gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; hàng năm mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng, duy trì hiệu quả và nhân rộng ít nhất 2 mô hình "Dân vận khéo"... Hiện nay, địa phương đang duy trì 6 tổ tự quản về an ninh trật tự ở 6 thôn và 1 mô hình giáo xứ không ma túy. Trung bình mỗi năm, địa phương xây dựng từ 3 - 4 mô hình "Dân vận khéo", tuy nhiên chỉ có từ 1 - 2 mô hình phát huy hiệu quả và có thể nhân ra diện rộng. Đối chiếu với một số mục tiêu Đề án đưa ra, chúng tôi đã cơ bản đạt. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản an ninh trật tự; xây dựng, duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" phù hợp với thực tế và bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, bên cạnh 8 mục tiêu cụ thể, Đề án đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tại buổi quán triệt nội dung Đề án, trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, đánh giá.

Đồng chí Trần Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Hồng Lý (Vũ Thư) cho biết: Tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên đánh giá rất cao Đề án đã cụ thể hóa các mục tiêu giúp cấp ủy

chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong toàn hệ thống chính trị. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã... Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, các địa phương, cơ sở nắm chắc các nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện trong hệ thống chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh; lựa chọn 8 mô hình "Dân vận khéo" để nhân rộng trong toàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; đồng thời xây dựng kế

hoạch thực hiện Đề án cụ thể sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Đồng chí Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Hưng cho biết: Ban Dân vận Huyện ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, xác định lộ trình thời gian hoàn thành và các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu nêu trong Đề án. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác dân vận. Đối mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác dân vận vào các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tham mưu giải quyết, chính quyền giải quyết, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo

thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện, chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo ở cấp xã. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giải phóng mặt bằng; chú trọng xây dựng các mô hình "dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của các cấp, các ngành trong thực hiện Đề án sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, từ đó phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

ĐÀO QUYN



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân xã Hồng Lý (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

Đoàn viên, sinh viên chung sức vì cộng đồng

Những năm qua, hoạt động tình nguyện được đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh duy trì, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, Phan Đình Thiên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Em biết có rất nhiều bệnh nhân cần máu để điều trị, vì vậy em mong những giọt máu của mình sẽ phần nào giúp đỡ họ. Theo thông tin từ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, hàng năm Đoàn trường tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với lượng máu tiếp nhận đạt trên 1.000 đơn vị máu/năm. Đồng thời, đoàn viên, sinh viên nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày chủ nhật đỏ với trung bình hơn 700 đơn vị máu/ngày.

Đây cũng là một trong những hoạt động tình nguyện tiêu biểu của đoàn viên, sinh viên các trường. Mỗi năm học, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh đã hiến gần 2.000 đơn vị máu. Chị Lê Thị Tú Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình cho biết: Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã được Đoàn Thanh niên nhà trường quan tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh để mỗi đoàn viên, sinh viên, học sinh nhận thức được ý nghĩa, vai trò của hiến máu tình nguyện. Trong mỗi đợt hiến máu tình nguyện, số lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên



Đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

đồng được đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo. Trong đó, tập trung vào các hoạt động, chiến dịch cao điểm: Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện, xuân tình nguyện, tết yêu thương... cùng các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", tặng quà gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh, thấp nển tri ân, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện... Phong trào không chỉ góp phần không nhỏ vào thành tích chung của tuổi trẻ Thái Bình, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội mà còn là điều kiện để rèn luyện, giáo dục và xây dựng lối thanh niên thời kỳ mới có tinh thần trách nhiệm cao, dám xả thân, sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó vì cộng đồng.

Từ kết quả đạt được, thời gian tới, đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường xác định tiếp tục đẩy mạnh và phát triển toàn diện, liên tục hoạt động chung sức vì cộng đồng trong đoàn viên, sinh viên trên nhiều lĩnh vực.

XUÂN PHƯƠNG

ĐỒNG HƯNG Bảo đảm quyền lợi người tham gia khám chữa bệnh BHYT

Tính đến hết tháng 12/2022, trên địa bàn huyện Đồng Hưng có 246.300 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ bao phủ đạt 92,5% dân số. Để bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB). Qua đó góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hưng có từ 600 - 700 lượt người đến khám và điều trị, trong đó có trên 95% là KCB BHYT. Bác sĩ Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Để bảo đảm quyền lợi cho người KCB BHYT, Bệnh viện đã triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế, của cơ quan BHXH; nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tăng sự hài lòng của người bệnh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, đặc biệt là các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm; đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ; phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện để bảo đảm các quyền lợi đầy đủ nhất cho người dân. BHYT đã thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, nhất là đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khi không may bị mắc



Giám định viên bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hưng hướng dẫn người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đồng Hưng có 246.300 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 92,5% dân số. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở, BHXH huyện đã phối hợp với các cơ sở KCB BHYT

phối hợp với cơ sở KCB tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT ngay trên ứng dụng VssID hoặc căn cước công dân gắn chip để KCB BHYT, hết sức thuận tiện, minh bạch, được người dân đồng thuận cao.

Theo ông Đỗ Hải Đăng, để nâng cao chất lượng công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính ưu việt của chính sách BHYT và lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT, thời gian tới BHXH huyện sẽ thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với các cơ sở y tế chủ trì nâng cao chất lượng KCB; quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định. Kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán chi phí KCB BHYT. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện để nâng cao chất lượng KCB; phát triển mở rộng diện bao phủ BHYT. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng chi phí KCB BHYT, phòng, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT. Thực hiện nghiêm túc quy trình giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, phát hiện kịp thời những sai sót, bất cập trong sử dụng quỹ BHYT.

ĐỖ HỒNG GIÀ